

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 พิจารณากำหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นคณะกรรมการที่จะได้รับคำตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คำตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

เลขานุการ ก.ง.ส. นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การดำเนินการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในส่วนของการเบิกจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จึงขอพิจารณากำหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นคณะกรรมการที่จะได้รับคำตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คำตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 6 (7)

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงขอนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

อ.ดร.ณัด บุญชัย รองอธิการบดี นำเสนอที่ประชุมให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ชุด คือคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อให้กรรมการทั้ง 2 ชุดได้รับคำตอบแทนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คำตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้กำหนด คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นคณะกรรมการที่จะได้รับคำตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คำตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

(อาจารย์ ดร.ณัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)